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บันทึกรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

สมัยสามัญ ที่  ๑  ครั้งที่ ๑ / 2562   
วัน จันทร์ ที่  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

เมื่อคณะสมาชิกครบองค์ประชุม เลขาสภาฯ ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมสภา อบต.กู่กาสิงห์ และเชิญ   
นายก อบต.จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รองประธานสภากล่าวน าบทสวดมนต์ และเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดการ
ประชุม เวลา 09.30 น. ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  ในเรื่องการประชุมสมัยแรก ประจ าปี 2562 เนื่องจากประธานติดภารกิจ จึง 
   (ประธานสภาฯ)  จ าเป็นต้องเลื่อนการประชุมจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันนี้  
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นะครับ และวันนี้มีสมาชิก 2 ท่าน ไม่เข้าร่วมประชุม 

ประกอบไปด้วย ท่านมานะ  เหนือโท (ลา) ,ท่านช่วย  สาสุข (ขาด) และในช่วงที่ผ่าน
มาเราได้รับโอนย้ายข้าราชการ 1 ท่าน กระผมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ย้ายมาใหม่ ได้มา
รายงานตัวต่อคณะสมาชิกสภาของเรา ซึ่งเจ้าตัวก็มารอรายงานตัวแล้ว จึงขอเชิญครับ 

นางจันทิรา วงษ์ประการ  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
    (นักจัดการงานทัว่ไป)  ดิฉัน ชื่อนางจันทิรา วงษ์ประการ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ย้ายมาจาก อบต.

หนองสระปลา จังหวัดอุดรธานี ย้ายมา อบต.กู่กาสิงห์ ส่วนสวัสดิการฯ ก็ขอฝากเนื้อ
ฝากตัวด้วยคะ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเรื่องอ่ืนๆจากนักจัดการงานทั่วไปหรือไม ่/ ถ้าไม่มีผมก็จะ 
   (ประธานสภาฯ)     ขอเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  เชิญคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมและ

(ประธานสภาฯ)  รายงานผลการตรวจบันทึกรายงานการประชุมและแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป เชิญครับ 
นางสมฤทัย  ทอนจอก  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 3 )  ดิฉันนางสมฤทัย  ทอนจอก ในฐานะประธานตรวจบันทึกรายงานการประชุม ขอแก้ไข

รายงานการประชุม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
  หน้า 5  บรรทัดที่ 6 ข้อความเดิม ไม่ได้ร่วมแก้ไข  เป็น ไม่ได้รวม 
  หน้า 7  บรรทัดที่ 17 ข้อความเดิม 3 ตัวได้ใช่หมด  เป็น 3 ตัวได้ใช้หมด 
  หน้า 8  บรรทัดที่ 8 ข้อความเดิม อยากให้ทาสมาชิก  เป็น อยากให้ท่านสมาชิก 
  หน้า 8  บรรทัดที่ 15 ข้อความเดิม พรุ้งนี้จัดเก็บ  เป็น พรุ่งนี้จัดเก็บ 
  หน้า 10  บรรทัดที่ 16 ข้อความเดิม พัฒนาท้องที่  เป็น พัฒนาท้องถิ่น 
  หน้า 11  บรรทัดที่ 11 ข้อความเดิม ท าไม่เอา เป็น ท าไมไม่เอา 



  สมัยที่ 4 / 2561 ครั้งที่ 2 
  หน้า 2  บรรทัดที่ 2 ข้อความเดิม จังไม่มีการด าเนินงาน เป็น จะไม่มีการด าเนินงาน 
  มีเพียงเท่านี้คะที่ต้องแก้ไข ส่วนอ่ืนเรียบร้อยดี ก็ขอให้สมาชิกได้ตรวจดูอีกทีเพ่ือความ

ถูกต้องคะ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของบันทึกรายงานการประชุม กระผมขอให้สมาชิกทุกท่านได้ 
   (ประธานสภาฯ)  ตรวจบันทึกรายงานการประชุมไปพร้อมๆกันทีละหน้าเลยนะครับ 
นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ส.อบต. หมู่ที่ 12)  กระผม นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร ขอแก้ไขตรงหน้าสุดท้ายบรรทัดที่ 4 ข้อความ

เดิมเส้นมีปัญหาจากประปาไปบ้านพอุง เป็น ประปาไปบ้านโพนโพธิ์ ครับ  
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  ผมได้รับการชี้แจงจากท่านปลัดในเรื่องการรับรอง ตรงที่เราเสนอเลขาสภาคนใหม่ 
  (ประธานสภาฯ)  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องในเรื่องการรับรองกระผมเห็นควรมีการแก้ไข จึงอยากให้ท่านปลัดได้

เรียนต่อสภาถึงแนวทางที่จะให้ถูกต้องของเรื่องการเสนอและการรับรองเลขาสภาคน
ใหม่  ขอเชิญปลัดชี้แจงครับ 

นางสุกัญญา  นนทวาสี  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (ปลัด อบต.)  ดิฉัน นางสุกัญญา  นนทวาสี ขอน าเรียนตรงท่านภานุวัฒน์ ได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม

เป็นเลขาสภาคนใหม่นั้น ตรงรับรองนั้นต้องรับรองท่านภานุวัฒน์คนที่เสนอชื่อนะคะ 
ไม่ใช่รับรองผู้ถูกเสนอชื่อ ขอแก้ไขตรงนี้คะ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  เพ่ือให้ถูกต้องตามที่ท่านปลัดน าเรียน กระผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองท่าน      
ภานุวัฒน์ ผู้เสนอชื่อเลขาสภาคนใหม่นะครับ 

  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองท่านภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร กับการเสนอ  
  นางสาววรรณภา ใจสาหัส เป็นเลขาสภา อบต.กู่กาสิงห์ กรุณายกมือ 
  มติที่ประชุม / มติรับรอง 20 ท่าน / งด 2 ท่าน  
  ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมต่อนะครับ / เมื่อทุกท่านได้

ตรวจดูครบทุกหน้าแล้วมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4 /2561 ครั้งที่ 1,2,3,4 กรุณา
ยกมือ  

  มติที่ประชุม / รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  1. การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และวันเริ่มประชุมสมัย 
     สามัญสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2563) 
  2. ตัดไม้ยูคาลิปตัสในเขตสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  



       (สระกลางดง) หมู่ที่ 11 ต าบลกู่กาสิงห์ 
 

  3. โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง   ตามระเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 1 เชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
   (ประธานสภาฯ)  ในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 และวันเริ่มประชุมสมัย 
  สามัญสมัยแรกในปีถัดไป  (พ.ศ. 2563) เชิญครับ 
นางสาววรรณภา  ใจสาหัส  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (เลขานุการสภาฯ)  ดิฉัน นางสาววรรณภา  ใจสาหัส ขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  
  พ.ศ. 2554 หมวด 2 หัวข้อ  การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวน 

สมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน
ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท า
เป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ ไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ 
หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีที่
ก าหนดไว้  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนๆ 
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ จึงขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือให้ท่านประธานได้
ปรึกษาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ต่อไปคะ 

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง   ตามท่ีท่านเลขาสภาได้น าเรียนชี้แจงไป มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีเรา 
   (ประธานสภาฯ)   ก็จะได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ต่อไป ซึ่งก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอสมัยประชุม 
   สามัญประจ าปี 2562 ได้เลยครับ เชิญครับ 
นายทรงรักษ์  จุลศรี  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 5)  กระผม นายทรงรักษ์  จุลศรี ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 
  จ านวน 4 สมัย โดยถือเอาการประชุมสภาฯในวันนี้เป็นสมัยสามัญสมัยที่ 1  และ 
  สมัยที่ 2  ก าหนด จ านวน 15 วัน ระหว่างวันที่  10 – 24 พฤษภาคม 2562 
  สมัยที่ 3  ก าหนด จ านวน 15 วัน ระหว่างวันที่  10 – 24 สิงหาคม  2562 
  สมัยที่ 4  ก าหนด จ านวน 15 วัน ระหว่างวันที่  10 – 24 พฤศจิกายน 2562 
  และก าหนดประชุมสมัยแรก ประจ าปี 2563 ก าหนดจ านวน 15 วัน ระหว่าง 
  วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมตามนี้ครับ 



 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  กระผมขอผู้รับรอง 2 ท่านในการรับรองการเสนอสมัยประชุมสามัญ 
   (ประธานสภาฯ)  ประจ าปี 2562 ของท่านทรงรักษ์ เชิญครับ 
นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 12)  กระผม นายภานุวัฒน์ วงษ์สมเพชร ขอรับรองท่านทรงรักษ์ จุลศรี ครับ 
นายสุนันท์  ศรีนนท์  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 1)  กระผม นายสุนันท์  ศรีนนท์ ขอรับรองท่านทรงรักษ์ จุลศรี ครับ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 อีกหรือไม่ครับ /ถ้าไม่มี 
  (ประธานสภาฯ)  กระผมจะขอมติในท่ีประชุมต่อไปครับ 

- สมาชิกท่านใดเห็นควรกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 
ตามท่ีท่านทรงรักษ์ เสนอ กรุณายกมือ / มติที่ประชุม เห็นด้วย 20 เสียง 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 
ตามท่ีท่านทรงรักษ์ เสนอ กรุณายกมือ / มติที่ประชุม ไม่มี 

- งดออกเสียง 2  
มติที่ประชุม เห็นควรกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2562 ตามที่ท่าน
ทรงรักษ์ เสนอ เป็นเอกฉันท ์

นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 2 เรื่อง ตัดไม้ยูคาลิปตัสในเขตสวนสาธารณะองค์การ 
   (ประธานสภาฯ)  บริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์  (สระกลางดง) หมู่ที่ 11 ต าบลกู่กาสิงห์ เชิญท่านนายก

ได้ชี้แจงต่อสภาครับ เชิญครับ 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง การที่ผมได้น าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ในเรื่องการ 

ตัดไม้ยูคานั้น ก็เพ่ือจะได้น างบเข้า อบต.และขนาดของต้นก็ใหญ่มากแล้วรวมไปถึงอยู่
ใกล้หอถังสูงกลัวเกิดความเสียหายในกรณีหักโค่นล้ม จึงอยากขออนุมัติจากสภาในการ
ตัดเพ่ือน างบเข้า อบต.และน ามาใช้ต่อไป ครับ 

นายเพ็ง  จ่าแสนชื่น  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 7)  กระผม นายเพ็ง  จ่าแสนชื่น อยากน าเรียนเรื่องการตัด ว่าจะเป็นแบบประมูลหรือตั้ง

เหมาราคาเอา อยากทราบครับ 
นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 12)  กระผม นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร อยากเรียนถามก่อนจะอนุมัติตัด อยากทราบ

วิธีการด าเนินการในการตัด เพราะตัดในที่สาธารณะด้วยกลัวเกิดปัญหากับสมาชิกและ
เพ่ือเป็นการป้องกันหากเกิดปัญหาในภายหลัง จึงอยากทราบรายละเอียดครับ 

นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ต้นยูคาอยู่ในพื้นท่ีสวนสาธารณะของเขต อบต.จึงเป็น 



  อ านาจของ อบต. ซึ่งมีกรณีที่เกิดปัญหาของต าบลอื่นในการตัดไม้ยูคานั้น เพราะพ้ืนที่ที่ 
  ตัดเป็นสวนป่า จึงเกิดปัญหากับคนในพื้นท่ี แต่นี่เป็นต้นไม้ของเราและเป็นอ านาจหน้าที่ 
  ของ อบต.ในการตัด คงไม่มีปัญหาครับ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  กรณีท่านเพ็งสอบถาม ท่านานยกได้ตอบด้วยครับ 
   (ประธานสภาฯ)   
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง น่าจะเป็นการประมูลครับและการที่ผมเอาเรื่องนี้เข้าท่ี 

 ประชุมเพราะถ้าเราตัดแล้วจะเอางบไปไหน ซึ่งผมได้ท าหนังสือปรึกษากับหน่วยงาน 
 ที่ดูแลเรื่องของไม้แล้วคงไม่มีปัญหาซึ่งก็จะด าเนินการพร้อมกับไม้พยุงด้วย 

นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 12)  กระผม นายภานุวัฒน์  วงษ์สมเพชร ถ้าเราอนุมัติให้ตัดแล้วถ้าไม่ใช่การประมูลเป็นการ 
  ตกลงราคาได้ไหม 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ก็คงต้องเป็นการยื่นประมูลเพราะผ่านสภาและเป็นรายได้ 
  ที่ต้องเข้า อบต. ก็คงต้องเป็นการประมูลครับ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
   (ประธานสภาฯ)  สมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้ตัดไม้ยูคาลิปตัสในที่สวนสาธารณะ กรุณายกมือ  
  มติที่ประชุม  เห็นด้วย  16 เสียง  
  สมาชิกท่านใด ไม่เห็นสมควรให้ตัดไม้ยูคาลิปตัสในที่สวนสาธารณะ กรุณายกมือ 
  มติที่ประชุม  ไม่เห็นด้วย  1 เสียง  

งดออกเสียง  5 เสียง 
มติที่ประชุม / เห็นสมควรให้ตัดไม้ยูคาลิปตัสในที่สวนสาธารณะ เป็นเอกฉันท ์

  ต่อไประเบียบวาระที่ 3 ข้อที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 
     เชิญ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงต่อสภาครับ เชิญครับ 
นางอรอนงค์  หันไชยศรี  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)  ดิฉัน นางอรอนงค์  หันไชยศรี  ขอชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือ

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานกองสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่อีก 1 ท่านคะ ตาม 
  รายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกนะคะ โดยโอนเพิ่ม 1,800 บาทเนื่องจาก 
  ไม่ได้ตั้งงบประมาณ โดยโอนลดจากหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  รายการค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ 10,000 บาทโอนเพ่ิม 
  1,800 บาทยอดเงินงบประมาณหลังโอน 8,200 บาท จึงขอเรียนชี้แจงความจ าเป็น 
  และรายละเอียดเพียงเท่านี้คะ 



 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
   (ประธานสภาฯ)  สมาชิกท่านใด เห็นสมควรโอนเพิ่มเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 
  มติที่ประชุม  เห็นด้วย  21 เสียง  
  สมาชิกท่านใด ไม่เห็นสมควรโอนเพิ่มเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม) 
  มติที่ประชุม  ไม่เห็นด้วย/ ไม่มี    

งดออกเสียง  1  เสียง 
  มติที่ประชุม / เห็นสมควรโอนเพิ่มเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆในระเบียบวาระนี้หรือไม่ครับ ถ้ามีขอ  

(ประธานสภาฯ)  เชิญครับ 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง ขอน าเรียนชี้แจงและขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกครับ 
  เนื่องจากช่วงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ได้มาด าเนินการท าร่องระบายน้ าของหมู่ 7,8,10 และ 
  ลาดยางในบางส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกได้ช่วยอ านวยความสะดวกในการ 
  เฝ้าติดตามแจ้งจุดของท่อน้ าประปาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปด าเนินการด้วย เพ่ือป้องกันการ 
  แตกการเสียหายของท่อน้ าประปาซึ่งอาจส่งผลต่อพ่ีน้องชาวบ้านในการใช้น้ าอุปโภค 
  บริโภค ก็ขอฝากครับ 
นายพรม  ศรีวิเศษ  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  กระผม นายพรม ศรีวิเศษ  ขอน าเรียนหมู่ที่ 13 มีปัญหาด้านการลักเล็กขโมยน้อย  
  ปี 59 มีคนขึ้นบ้านพ่อจ ารัส นามวงษ์ศรี ได้เงินสดและสร้อยคอ ปี 61 ก็โดนอีกสิ่งที่ 
  ได้ไปคือบัตรสวัสดิการ 2 ใบและปีนี้หมู่ 13 ได้งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าไปหาบ้านพ่อ 
  จ ารัส ซึ่งงบประมาณที่ได้นั้นยังไม่มีการด าเนินการเลย จึงเรียนให้น างบประมาณไป 
  ด าเนินการให้ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยและไม่หวาดระแวงของคนในชุมชนครับ 
นายก าพล  พิมพ์ทอง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(รองประธานสภา อบต.)  กระผม นายก าพล พิมพ์ทอง สอบถามท่านปลัด เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณปี 62 
  ว่าจะมีการแจกเอกสารให้หรือไม่ ซึ่งผมได้สอบถามในการประชุมที่ผ่านมาเรื่องของ 
  รูปเล่มเอกสารข้อบัญญัติและธูปเทียนในห้องประชุมสภา ก็ขอให้ด าเนินการให้ด้วย 
  ขอฝาก  
นายสุวิทัศน์  สิงห์สั่งถ้ า  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 



(รองนายก อบต.)  กระผม นายสุวิทัศน์  สิงห์สั่งถ้ า ในเรื่องธูปเทียนผมว่าจะแจ้งผู้บริหารด าเนินการให้ 
  แต่พอประเมินราคาในการแก้ไขแล้ว ใช้งบไม่เยอะ ท าให้การที่จะท าเรื่อง 
  เบิกจ่ายงบประมาณออกมาใช้ในการแก้ไขก็เลยอาจยากนิดหนึ่ง แต่พอดีวันนี้ท่าน 
  นายกและท่านปลัดเข้าร่วมประชุมพอดีก็ขอฝากทั้ง 2 ท่านได้ช่วยเหลือและแก้ไขให้ 
  ด้วยนะครับ และเรื่องร่องน้ าตอนนี้ก็มีการด าเนินการจากศูนย์ SML หนองเบ็ญ มี 
  การด าเนินการซึ่งใช้งบมากเลยทีเดียวเกือบสิบเอ็ดล้านซึ่งท าหลายจุด ก็ขอฝากท่าน 
  สมาชิกในพื้นที่ดูแลเรื่องท่อประปาด้วย ถ้าแตกมาก็คงต้องใช้เวลาแก้ไข ก็ขอฝาก 
  ช่วยก ากับดูแลให้กับพ่ีน้องของเราในพ้ืนที่ด้วย 
นายทรงรักษ์  จุลศรี  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 5)  กระผม นายทรงรักษ์  จุลศรี ผมขอฝากป้ายชื่อประจ าสวนสาธารณะของเราด้วย 
  ครับตรงหน้าสวน ตัวหนังสือหลุดออกไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร ก็ขอฝากให้แก้ไขปรับปรุงด้วย 
นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.)  กระผม นายบุญสี  สมพงษ์ผึ้ง เรื่องจุดท้ิงขยะของหมู่ที่ 13 ข้างสวนสาธารณะ ที่มีป้าย 
  ห้ามทิ้งตอนนี้ป้ายห้ามทิ้งขยะก็หาย ท่อน้ าประปาจากสวนที่เดินเอาไว้ก็โดนเผา ผลพวง 
  น่าจะมาจากการเผาขยะล่ะครับ ก็ขอฝากท่านสมาชิกในพื้นที่ด้วย 
นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
    (ประธานสภาฯ)   ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน  
   ผมขอปิดการประชุม สมัยสามัญ ที่ 1 / 2562  
   ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (ลงชื่อ) ...นางสาววรรณภา  ใจสาหัส.. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
    (นางสาววรรณภา  ใจสาหัส) 
               เลขานุการสภาท้องถิ่น  
 
 
   (ลงชื่อ) .......นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง...... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุนงค์  สมพงษ์ผึ้ง) 
                 ประธานสภาท้องถิ่น 
 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    
 

   (ลงชื่อ) ......นางสมฤทัย  ทอนจอก....... ประธานกรรมการ 
      (นางสมฤทัย  ทอนจอก) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  
 

 
   (ลงชื่อ) ......นางทองเยี่ยม  นามเขต.... กรรมการ 
       (นางทองเยี่ยม  นามเขต) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
 

 
   (ลงชื่อ) ...นางสาวปรารถนา  เชิดชู...... กรรมการ 
    (นางสาวปรารถนา  เชิดชู) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
 

 
   (ลงชื่อ) .......นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร..... กรรมการ 
       (นายเสน่ห์  ศรีหาโคตร) 
                                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12  
 
 
   (ลงชื่อ) .......นายสมชาย  เชิดชู........... กรรมการ 
       (นายสมชาย  เชิดชู) 

           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 


